

## MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ XỬ LÝ ĐIỂM NÓNG CÔNG NGHIỆP Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TS. LÊ THỊ ANH ĐÀO<sup>(\*)</sup>

**Tóm tắt:** Với những thành tựu quan trọng đạt được trong quá trình phát triển và hội nhập, Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, thương mại của cả nước và là hạt nhân của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Bên cạnh thành tựu trong phát triển kinh tế, quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng đặt ra một số vấn đề mà hệ thống chính trị cần quan tâm giải quyết, trong đó có các điểm nóng công nghiệp. Từ tiếp cận nhận diện các điểm nóng công nghiệp trên địa bàn Thành phố, bài viết đề cập đến một số vấn đề cần quan tâm trong công tác xử lý điểm nóng công nghiệp từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh.

**Từ khóa:** điểm nóng công nghiệp; Thành phố Hồ Chí Minh; xử lý

Công cuộc đổi mới toàn diện đất nước với những thành tựu đạt được trong 35 năm qua trên các lĩnh vực của đời sống xã hội là điều kiện tiên quyết để ổn định chính trị - xã hội, là cơ sở quan trọng để Việt Nam tiếp tục thực hiện hiệu quả các mục tiêu cách mạng trong tình hình mới. Bước vào thời kỳ đổi mới đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, coi trọng phát triển các ngành công nghiệp. Từ định hướng đúng đắn và giải pháp phù hợp ở mỗi quá trình thực hiện, Việt Nam đã từng bước khẳng định nội lực và tiềm năng trong phát triển kinh tế; khẳng định bản lĩnh và sức mạnh của thể chế chính trị trong hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đánh giá: “Nhìn lại 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã

hội... đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện so với những năm trước đổi mới. Quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên. Đời sống nhân dân cả về vật chất và tinh thần được cải thiện rõ rệt. *Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay*”<sup>(1)</sup>.

Trong bối cảnh này, Thành phố Hồ Chí Minh - thành phố đầu tàu trong xây dựng và phát triển kinh tế của cả nước đã có những bước tiến dài với những thành tựu quan trọng, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế của cả nước. Hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 300.000 doanh nghiệp, chiếm 1/3 tổng số doanh nghiệp cả nước<sup>(2)</sup>. Giai đoạn 2016 - 2020, kinh tế Thành phố tăng trưởng khá và ổn định, tổng sản phẩm trong nước địa phương (GRDP) tăng bình quân đạt 8,3%/năm. Tỷ trọng kinh tế Thành phố trong kinh tế cả nước tiếp tục tăng, đến năm 2020 chiếm gần 23% GDP cả nước<sup>(3)</sup>. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp giai đoạn 2016 - 2020 ước tăng bình quân 7,86%/năm, giá trị gia tăng công nghiệp Thành phố chiếm 16% toàn ngành, đứng đầu cả nước<sup>(4)</sup>. Riêng năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng

(\*) Học viện Chính trị khu vực II, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

nặng nề bởi dịch bệnh COVID-19, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn cơ bản hoàn thành nhiệm vụ kép, kinh tế tăng trưởng 1,39%, thu ngân sách đạt hơn 371 nghìn tỷ đồng và đóng góp hơn 25% thu ngân sách quốc gia<sup>(5)</sup>. Với những thành tựu quan trọng trong quá trình phát triển và hội nhập, Thành phố Hồ Chí Minh giữ vị thế là trung tâm kinh tế, thương mại, tài chính, dịch vụ của cả nước và là hạt nhân của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Từ góc độ tiếp cận nhận diện điểm nóng xảy ra trong các lĩnh vực hoạt động khác nhau của quá trình xây dựng và phát triển kinh tế, điểm nóng công nghiệp được phân biệt với các điểm nóng trong lĩnh vực nông nghiệp. Lĩnh vực công nghiệp với sự tham gia chủ đạo của các ngành sản xuất vật chất, bao gồm các hoạt động khai thác của cải vật chất có sẵn trong thiên nhiên mà lao động của con người chưa tác động vào; chế biến sản phẩm đã khai thác và sản phẩm của nông nghiệp; hoạt động sản xuất, sửa chữa máy móc, thiết bị và vật phẩm tiêu dùng... Từ đó, điểm nóng công nghiệp được tiếp cận nghiên cứu là những điểm nóng trong lĩnh vực hoạt động công nghiệp, hình thành trong quá trình hoạt động của các ngành nghề sản xuất.

Điểm nóng công nghiệp được hiểu là những tình huống đặc biệt, xảy ra trong lĩnh vực công nghiệp, gắn liền với hoạt động của các doanh nghiệp, nhà máy, công xưởng..., phản ánh quan hệ tranh chấp giữa các chủ thể sản xuất, người sử dụng lao động, giới chủ, chủ đầu tư doanh nghiệp với công nhân, người lao động trong doanh nghiệp và với cả với người dân về các vấn đề xung đột lợi ích, quan điểm... trong quá trình hoạt động. Theo đó, điểm nóng công nghiệp được xác định dựa trên **những dấu hiệu cơ bản** như sau:

*Một là*, điểm nóng công nghiệp là tình huống đặc biệt với sự tham gia đông người, xảy ra hành vi tranh chấp, xung đột giữa các bên.

*Hai là*, điểm nóng công nghiệp phản ánh quan hệ mâu thuẫn giữa các chủ thể sản xuất, người sử dụng lao động, giới chủ, chủ đầu tư doanh nghiệp với công nhân, người lao động trong doanh nghiệp và với cả với người dân, giữa người dân

với chính quyền về các vấn đề xung đột lợi ích vật chất và tinh thần, xung đột do bất đồng quan điểm liên quan đến hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp, nhà máy, công xưởng...

*Ba là*, điểm nóng công nghiệp có khả năng lây lan, gây ra bất ổn đối với hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, đối với đời sống dân cư; đe dọa hoặc có nguy cơ đe dọa trật tự, an toàn xã hội, an ninh chính trị trên địa bàn xảy ra điểm nóng.

Trên cơ sở đó, điểm nóng công nghiệp được nhận diện trong lĩnh vực công nghiệp, gắn liền với hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp với nhiều hình thức biểu hiện, nhưng chủ yếu là các cuộc đình công của công nhân đối với doanh nghiệp, giới chủ về các vấn đề lợi ích vật chất, tinh thần, về sự xung đột từ những khác biệt trong quan hệ ứng xử, văn hóa cộng đồng; là những tranh chấp, xung đột xảy ra giữa người dân với doanh nghiệp, nhà máy, công xưởng khi hoạt động sản xuất gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống dân sinh; là những điểm nóng về tranh chấp đất đai trong thu hồi, giải phóng mặt bằng để giao đất thành lập các khu công nghiệp, khu chế xuất, để chủ đầu tư triển khai dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt...

Những hình thức điểm nóng nêu trên là cơ bản và điển hình trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Quá trình hình thành, diễn biến và những hậu quả do điểm nóng công nghiệp gây ra đối với bên trong quan hệ xung đột, môi trường sống, làm việc của cộng đồng, xã hội và trật tự an toàn, an ninh chính trị của thể chế luôn đặt ra trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị trong việc dự báo, quản lý, ứng phó và giải quyết hiệu quả các điểm nóng công nghiệp trong thực tiễn. Trong bối cảnh hiện nay, toàn hệ thống chính trị Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến thực hiện các mục tiêu của nhiệm kỳ 2021 - 2025 mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI đã đề ra trong định hướng phát triển: đến năm 2025, Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị thông minh, công nghiệp theo hướng hiện đại, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế, động lực tăng trưởng của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước;

GRDP bình quân đầu người đạt 8.500 USD; đến năm 2030 sẽ là Thành phố dịch vụ, công nghiệp hiện đại, GRDP bình quân đầu người khoảng 13 nghìn USD, là trung tâm về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học và công nghệ và văn hóa của khu vực Đông Nam Á. Về tầm nhìn đến năm 2045, Thành phố sẽ trở thành trung tâm kinh tế, tài chính của Châu Á, phát triển bền vững, có chất lượng cuộc sống cao, GRDP bình quân đầu người khoảng 37 nghìn USD<sup>(6)</sup>. Để thực hiện hiệu quả những định hướng, mục tiêu quan trọng này, những cảnh báo từ tác động tiêu cực của điểm nóng công nghiệp trong các quá trình phát triển đã được hệ thống chính trị Thành phố quan tâm và hành động tích cực hơn bao giờ hết.

Trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, từ năm 2008 đến năm 2018 đã xảy ra 1.022 vụ đình công với 391 nghìn người tham gia. Trong đó, giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2013 có 737 vụ (chiếm 72,1%) với 289 nghìn người tham gia; giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2018 xảy ra 285 vụ (chiếm 27,9%), với 101 nghìn người tham gia. Trong số các cuộc đình công trên, doanh nghiệp có vốn đầu tư từ Hàn Quốc, Đài Loan chiếm 70% và có đến 85% số cuộc đình công xảy ra trong các doanh nghiệp ngành dệt may, da giày<sup>(7)</sup>. Các cuộc đình công của công nhân chủ yếu xuất phát từ những tranh chấp về lợi ích kinh tế: doanh nghiệp nợ lương, thưởng, tiền phép năm, nợ bảo hiểm xã hội của người lao động; người lao động đề nghị doanh nghiệp tăng lương, thực hiện quy định về tiền lương làm thêm giờ, bất đồng quan điểm giữa các bên khi thay đổi hình thức trả lương, chưa có sự thống nhất trong cách tính lương. Bên cạnh đó, những năm gần đây, trên địa bàn Thành phố, xảy ra các cuộc đình công của công nhân là các điểm nóng công nghiệp không xuất phát từ mâu thuẫn giữa các bên trong quan hệ lao động, mà do các đối tượng xấu, thù địch, chống phá kích động, đe dọa để công nhân tụ tập, gây rối, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, ảnh hưởng đến trật tự địa bàn dân cư.

Đối với các điểm nóng công nghiệp hình thành từ xung đột giữa chủ đầu tư, cơ quan nhà nước có thẩm quyền với người dân trong việc thu

hồi đất đai, giải phóng mặt bằng, theo báo cáo thống kê của cơ quan thanh tra năm 2020, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp 30.157 lượt công dân khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị; các cơ quan chức năng đã tiếp nhận 36.881 đơn, trong đó đã xử lý, giải quyết dứt điểm 27.237 đơn; chuyển 613 đơn sang năm 2021 tiếp tục xử lý. Năm 2020, tỷ lệ đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về đất đai, bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất gia tăng so với năm 2019 chiếm gần 50% tổng số lượng đơn tiếp nhận<sup>(8)</sup>. Đặc biệt, về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo đồng người, trên địa bàn Thành phố đến nay vẫn còn một số vụ việc chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm liên quan đến bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thực hiện thu hồi đất, như Dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm (trên địa bàn Quận 2 cũ), Dự án Khu công nghệ cao (trên địa bàn Quận 9 cũ) - nay là thành phố Thủ Đức... Đây là những điểm nóng công nghiệp, phức tạp, kéo dài, có nhiều khó khăn trong tiếp cận và xử lý của chính quyền Thành phố, thu hút sự quan tâm của cả nước trong những năm vừa qua.

Thực tiễn cho thấy, tình hình điểm nóng công nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra khá phức tạp, dù mỗi điểm nóng có thể khác nhau về quy mô, tính chất hay mức độ hậu quả. Trong bối cảnh Thành phố thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa mạnh mẽ và tiên phong với nhiều ngành công nghiệp trọng điểm, việc tiếp cận và xử lý điểm nóng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của các cấp chính quyền. Xử lý điểm nóng công nghiệp là quá trình các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền tiếp cận và sử dụng các biện pháp đặc thù nhằm giải quyết các tình huống xung đột, tranh chấp giữa doanh nghiệp với người lao động, với người dân gây bất ổn hoặc có nguy cơ đe dọa gây bất ổn đối với hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, của đời sống xã hội, thiết lập trở lại sự ổn định chính trị - xã hội và bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân, người lao động, doanh nghiệp, nhà đầu tư... Quá trình tiếp cận và xử lý điểm nóng công nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh cần quan tâm đến **một số vấn đề cơ bản** sau:

*Thứ nhất, bảo đảm sự lãnh đạo đúng đắn, nhất quán của các cấp ủy đảng*

Sự lãnh đạo của Đảng, của các cấp ủy đảng có thẩm quyền là điều kiện tiên quyết của việc xử lý điểm nóng nói chung và điểm nóng công nghiệp nói riêng. Trong bối cảnh chính trị - xã hội Việt Nam, hệ thống chính trị là chủ thể có trách nhiệm trong tiếp cận và xử lý điểm nóng. Vì vậy, toàn bộ hệ thống phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của các cấp ủy đảng. Ở phạm vi địa phương, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong toàn bộ quá trình xử lý điểm nóng công nghiệp là điều kiện để việc tổ chức, phân công, phối hợp của toàn bộ các cơ quan, ban, ngành trong hệ thống chính trị thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả. Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng từ quán triệt nhận thức, tổ chức triển khai đúng, đầy đủ quan điểm chỉ đạo cụ thể của các cấp ủy; qua đó có sự phối hợp hiệu quả của các chủ thể trong thực hiện nhiệm vụ được phân công. Bảo đảm sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng là bảo đảm sự nhất quán trong chỉ đạo cơ quan chức năng tham mưu, xây dựng các phương án xử lý điểm nóng công nghiệp. Vấn đề này có ý nghĩa rất quan trọng, bởi việc lựa chọn và thực hiện các phương án có thành công hay không trước hết cần phải có phương án tham mưu phù hợp, tập trung trí tuệ, kinh nghiệm của cả hệ thống chính trị. Trong bối cảnh các điểm nóng công nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh phản ánh các quan hệ tranh chấp phức tạp đan xen giữa các chủ thể, sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng còn là điều kiện để định hướng mục tiêu bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của doanh nghiệp, người lao động, nhân dân, phù hợp với lợi ích của cộng đồng, xã hội, Nhà nước.

*Thứ hai, lực lượng xử lý điểm nóng có năng lực chuyên môn, bản lĩnh chính trị và uy tín đối với bên trong các quan hệ tranh chấp điểm nóng công nghiệp*

Từ kinh nghiệm chia sẻ từ thực tiễn xử lý điểm nóng công nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, trước hết, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý phải là những người có năng lực chuyên môn, có kinh nghiệm thực tiễn, có bản lĩnh chính trị và uy

tín đối với doanh nghiệp, đối với người lao động, cộng đồng dân cư ở địa phương. Việc lựa chọn và giao trách nhiệm cho người lãnh đạo phải dựa trên sự hiểu biết, kinh nghiệm, uy tín chính trị của người lãnh đạo đối với chính quyền địa phương, đối với quần chúng nhân dân. Về cơ bản, các điểm nóng công nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh phản ánh quan hệ mâu thuẫn chủ yếu giữa người sử dụng lao động với người lao động, giữa doanh nghiệp, nhà đầu tư với người dân, giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong thu hồi đất đai với người dân. Vì vậy, người lãnh đạo cần có tâm, có tầm để chỉ đạo xử lý điểm nóng công nghiệp nhằm giải quyết quan hệ tranh chấp, xung đột giữa các bên, hạn chế thấp nhất những hậu quả tiêu cực, gây thiệt hại hay làm tổn thương tinh thần cho các bên tham gia điểm nóng.

Bên cạnh đó, các chủ thể tham gia xử lý điểm nóng cần có khả năng, kỹ năng trong tiếp cận điểm nóng để thực hiện nhiệm vụ được phân công; vận động, tuyên truyền đến các bên, làm tốt vai trò hòa giải hoặc phối hợp một cách linh hoạt, hiệu quả với các lực lượng chức năng khi trấn áp, cưỡng chế một số phần tử quá khích. Kinh nghiệm của Thành phố Hồ Chí Minh trong xây dựng và phát triển lực lượng chính trị nòng cốt ở cấp cơ sở, cơ quan, đơn vị công tác, cơ sở hoạt động sản xuất là một trong những yếu tố thành công trong công tác xử lý điểm nóng công nghiệp. Bởi, lực lượng này có kinh nghiệm ứng phó tốt trong các tình thế cấp bách, nắm thông tin và xử lý thông tin một cách hiệu quả đến quản lý các điểm nóng khi xảy ra, hạn chế sự lây lan.

*Thứ ba, kiến nghị xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, tổ chức thực hiện quy định pháp luật hiệu quả*

Thực tiễn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, nhiều điểm nóng công nghiệp, đặc biệt là điểm nóng liên quan đến tranh chấp lao động, tranh chấp đất đai có diễn biến căng thẳng, phức tạp. Tại hiện trường điểm nóng, yêu cầu của số đông quần chúng tham gia luôn đặt ra một cách trực tiếp đối với chính quyền và họ luôn quan tâm các cấp chính quyền tiếp nhận, xử lý yêu cầu về lợi ích của họ như thế nào. Mặt khác, trong bối

cảnh các điểm nóng công nghiệp xảy ra nhiều và thường xuyên trên phạm vi cả nước, sẽ có những tiền lệ tương tự về tranh chấp đất đai, lao động, môi trường như ở Thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy, cần kiến nghị để xây dựng hệ thống pháp luật có khả năng điều chỉnh hành vi, mối quan hệ giữa các chủ thể trong các lĩnh vực một cách, nhất quán, tránh sự khác biệt trong nhận thức, vận dụng và thực hiện pháp luật, tạo tâm lý so sánh, phân biệt, bất ổn hình thành nên điểm nóng. Chất lượng pháp luật phản ánh ở số lượng văn bản luật cần có; nội dung được ban hành phù hợp, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đặt ra trong việc quản lý, kiểm soát xã hội ở lĩnh vực công nghiệp, lao động, đất đai hay môi trường...; hạn chế tạo ra các tranh chấp, xung đột, điểm nóng công nghiệp. Bên cạnh đó, nhận thức và tổ chức thực hiện quy định của pháp luật đúng, đầy đủ cũng được xem là điều kiện quan trọng bảo đảm việc xử lý điểm nóng công nghiệp.

Đối với người dân, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật của Nhà nước cần có sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chuyên môn với các đoàn thể chính trị - xã hội để đa dạng hình thức tuyên truyền đến mọi dân. Đối với việc áp dụng pháp luật của các cơ quan nhà nước, cá nhân có thẩm quyền, cần nhận thức và tuân thủ thống nhất nguyên tắc tối thượng của pháp luật trong triển khai thực hiện, trong giải quyết các quan hệ tranh chấp. Để xử lý điểm nóng trong lĩnh vực công nghiệp, các chủ thể có thẩm quyền cần nắm vững pháp luật, trước hết là pháp luật chuyên ngành lao động, đất đai, môi trường; cần có phương thức thích hợp để giải thích, truyền đạt cho người dân, người lao động hiểu rõ quy định pháp luật. Khi cơ quan chức năng làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật sẽ làm cho người dân hiểu đầy đủ về trách nhiệm tuân thủ pháp luật của các bên trong quan hệ tranh chấp gây ra điểm nóng công nghiệp.

*Thứ tư, chú ý đến yếu tố thông tin và truyền thông*

Để bảo đảm xử lý điểm nóng công nghiệp có hiệu quả, các lực lượng tham gia cần được trang bị đầy đủ phương tiện cần thiết để thực hiện công tác nghiệp vụ. Trong đó, thông tin và truyền thông

là phương tiện có vai trò quan trọng và cần thiết. Thực tiễn xử lý điểm nóng công nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy vai trò của các phương tiện truyền thông hỗ trợ tích cực cùng với các cơ quan chức năng tuyên truyền, vận động người dân, người lao động nắm vững các thông tin liên quan, hiểu đầy đủ để xác định rõ đúng, sai; nhận diện những yêu cầu về quyền và lợi ích quan hệ tranh chấp có chính đáng, phù hợp hay không, việc tổ chức các điểm nóng công nghiệp liệu có sự lợi dụng, kích động của một số phần tử xấu?... Từ đó, người dân có ý thức tốt về việc tuân thủ pháp luật, điều chỉnh hành vi của mình phù hợp hoặc cùng hỗ trợ chính quyền vận động trở lại đối với những người khác. Qua đó, giúp các lực lượng tham gia xử lý điểm nóng có thể phong tỏa, cô lập lực lượng đứng đầu, giải tán đám đông, phòng thủ, chống bạo động ở các điểm nóng công nghiệp, ngăn chặn sự lây lan, mất kiểm soát.

Trong công tác xử lý điểm nóng công nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh đòi hỏi cần có sự quan tâm của các cấp, các ngành để tổ chức thực hiện hiệu quả của hệ thống chính trị địa phương, của hệ thống chính quyền các cấp ở Thành phố. Qua đó, công tác xử lý điểm nóng công nghiệp góp phần giải quyết một cách hài hòa, phù hợp với quyền và lợi ích chính đáng của các bên tham gia tranh chấp, xung đột tạo nên điểm nóng; đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra, góp phần ngăn ngừa điểm nóng công nghiệp hình thành hay bùng phát trở lại □

(1) Đảng Cộng sản Việt Nam, *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII*, t.1, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tr.103-104

(2) <http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Kinh-te/992315/thanh-pho-ho-chi-minh-tong-dieu-tra-kinh-te-nam-2021-tu-ngay-1-3>

(3) và (4) <http://tuyengiao.vn/thanh-pho-ho-chi-minh-van-minh-hien-dai-nghia-tinh/thanh-pho-ho-chi-minh-mot-so-thanh-tuu-kinh-te-noi-bat-128431>

(5) và (6) <https://tuyengiao.vn/thanh-pho-ho-chi-minh-van-minh-hien-dai-nghia-tinh/dinh-huong-phat-trien-tp-ho-chi-minh-thoi-ky-2021-2030-tam-nhin-den-nam-2045-133190>

(7) <https://cvdvn.net/2020/06/14/tim-nguyen-nhan-hon-1-000-cuoc-dinh-cong-trong-10-nam-qua-o-tp-hcm/>

(8) Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh, *Báo cáo giải quyết đơn khiếu nại năm 2020*